

Số: 274/BC-UBND

Nhon Hưng, ngày 29 tháng 11 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác kiểm soát xung đột lợi ích năm 2024

Thực hiện Công văn số 4964/VP-NC ngày 21 tháng 11 năm 2024 của Văn phòng HĐND và UBND thị xã Tịnh Biên, về việc báo cáo kết quả kiểm soát xung đột lợi ích năm 2024.

Căn cứ Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 134/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch số 1012/KH-UBND ngày 05/3/2024 của Ủy ban nhân dân thị xã về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024.

Thực hiện Kế hoạch số: 45/KH-UBND ngày 21/3/2024 của UBND phường Nhon Hưng, về kiểm soát xung đột lợi ích năm 2024 trên địa bàn phường Nhon Hưng. UBND phường Nhon Hưng báo cáo kết quả thực hiện cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC KIỂM SOÁT XUNG ĐỘT LỢI ÍCH

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Công tác kiểm soát xung đột lợi ích là một trong những giải pháp quan trọng trong công tác phòng ngừa tham nhũng. Xác định tầm quan trọng đó. Cấp ủy, Chính quyền địa phương luôn luôn chỉ đạo quyết liệt tăng cường thực hiện công tác kiểm soát xung đột lợi ích đối với người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị, đồng thời UBND phường đã ban hành Kế hoạch số: 45/KH-UBND ngày 21/3/2024 của UBND phường Nhon Hưng, về kiểm soát xung đột lợi ích năm 2024 để triển khai thực hiện các nội dung về kiểm soát xung đột lợi ích năm 2024 trong cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa tham nhũng trên địa bàn phường.

UBND phường đã đẩy mạnh, tổ chức, quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị 05/CT-TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh, thị xã về công tác phòng, chống tham nhũng; Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Xây dựng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phổ biến công khai rộng rãi các văn bản của Nhà nước quy định chi tiết về các lĩnh

vực: Tài chính, tài sản công, quản lý đất đai, chính sách xã hội và các giao dịch hành chính; công khai các chương trình dự án, quản lý sử dụng các nguồn thu từ nhân dân đóng góp, các khoản đầu tư, xã hội hoá... để tất cả mọi người đều biết, thực hiện và giám sát.

II. Kết quả thực hiện

1. Công tác phổ biến, quán triệt các quy định pháp luật về công tác kiểm soát xung đột lợi ích Thông qua các buổi sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chi bộ khóm, các cuộc tại phường, các chi hội tại cơ sở; phổ biến, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân được 05 cuộc, với 169 lượt người tham dự, với những nội dung cụ thể như Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, trong quá trình phổ biến, quán triệt thủ trưởng cơ quan đã phân tích sâu kỹ các trường hợp xung đột lợi ích để cán bộ, công chức, viên chức biết để ngăn ngừa và chủ động báo cáo với cấp có thẩm quyền phân công, bố trí thực hiện nhiệm vụ, công vụ phù hợp, tránh tình trạng có xung đột lợi ích xảy ra. Qua công tác phổ biến, quán triệt hầu hết các cán bộ, công chức, viên chức đều nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của công tác kiểm soát xung đột lợi ích, từ đó góp phần đảm bảo tính khách quan, minh bạch trong quá trình thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành.

2. Kết quả rà soát xung đột lợi ích của UBND phường đã tổ chức rà soát đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị trong việc thực thi nhiệm vụ, công vụ, theo dõi tình hình mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, nắm các thông tin, dư luận xã hội để kịp thời nhận diện người có chức vụ, quyền hạn có xung đột lợi ích để xử lý tình huống xung đột lợi ích theo quy định của pháp luật, kết quả cụ thể:

- Số người có xung đột lợi ích: Không phát sinh.
- Số người bị giám sát thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao của người có xung đột lợi ích: Không phát sinh.
- Số người bị đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao của người có xung đột lợi ích: Không phát sinh

III. Đánh giá chung

Công tác kiểm soát xung đột lợi ích được Đảng ủy, HĐND và UBND phường luôn quan tâm chỉ đạo quyết liệt, chặt chẽ và có sự nỗ lực thực hiện của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong công tác này; công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt các quy định về kiểm soát xung đột tương đối phù hợp; công tác rà soát, theo dõi việc thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức được thường xuyên. Những ưu điểm này đã làm tăng thêm tính khách quan, minh bạch trong quá trình thực thi nhiệm vụ, công vụ, góp phần phòng ngừa tham nhũng có hiệu quả.

IV. Đề xuất kiến nghị: Không.

V. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN và các nội dung về kiểm soát xung đột lợi ích; chú trọng phương thức, nội dung tuyên truyền, phổ biến bảo đảm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức trong việc kiểm soát xung đột lợi ích.

2. Thường xuyên rà soát, theo dõi việc thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, nếu phát hiện có dấu hiệu xung đột lợi ích thì kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Tăng cường kiểm soát xung đột lợi ích của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan, đơn vị; tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ của người có chức vụ, quyền hạn theo hướng ngăn chặn, phát hiện các tình huống xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ và các vụ việc giải quyết tình huống xung đột lợi ích không đúng quy định pháp luật.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát xung đột lợi ích năm 2024, Ủy ban nhân dân phường Nhơn Hưng. Báo cáo Phòng Thanh tra thị xã Tịnh Biên để tổng hợp theo quy định./.

Nơi nhận:

- Thanh Tra thị xã (báo cáo);
- TT Đảng ủy, TT HĐND phường;
- CT, PCT UBND phường;
- TT UBMTTQVN phường;
- Các Ban ngành, Hội đoàn thể phường;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Phạm Văn Ngon